

## รายงานสังคมมิตร ศิษย์ ครู ฝึกการพูดครั้งที่ 2502 ประจำวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

- ★ **เปิดประชุม** โดยนายกสโมสรฯ **คุณศศิวิมล ศรีถาวร** : เปิดประชุม 15.00 น. ทักทายผู้เข้าร่วมประชุมด้วยคำกล่าวภาษาจีน “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนและเป็นอีกวันที่ดี ๆ ของสโมสรฯ
- ★ **พิธีกร** โดย **คุณธมกร คล้ายทิพย์** : “ชื่นชมคนด้วยวาจา มีค่ายิ่งกว่ามอบไข่มุกให้เป็นของขวัญ” เป็นสุภาษิตจีนที่บอกให้เราอยู่ร่วมกันด้วยการค้นหาความดีและชื่นชมกันให้มากที่สุด สำหรับประวัติของสโมสรฯ ก่อตั้งเมื่อวันศุกร์ที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2518 โดย อ.ไมตรี ชาติบุรุษ และคณะบุคคลในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอบรมฝึกการพูดแบบสากล โดยมีคำขวัญ “เพื่อการฟัง การคิด และการพูดที่ดีกว่า” เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกการพูด ฝึกการเป็นผู้นำ และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม แนะนำธง – ตราสัญลักษณ์ หลักสูตรการฝึกการพูดแบบเตรียมตัว แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ระดับละ 5 บท ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดใน “คู่มือการพูด” ของสโมสรฯ และการฝึกการพูดแบบฉบับพลัน จากนั้นดำเนินการประชุมตามวาระ
- ★ **ประธานฝึกการพูดแบบฉบับพลัน** โดย **อ.สถิตย์ ผลทิพย์** : วัตถุประสงค์การฝึกการพูดแบบฉบับพลันเพื่อให้สมาชิกมีสติและเป็นผู้ฟังที่ดีตั้งคำขวัญของสโมสรฯ ในชีวิตประจำวันเราตั้งคำถามหลากหลายในทุกช่วงเวลาที่เราพบปะผู้คน ที่มีทั้งคำถามที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่ในสโมสรฯจะเป็นคำถามแบบเป็นทางการ กติกาเวลา 2 +/- 30 วินาที และสัญญาณไฟ สมาชิกทุกท่านเป็นกรรมการตัดสินโดยจะได้รับใบ Popular Vote เพื่อลงคะแนนให้แก่ผู้ตอบที่ตอบได้ตรงใจท่านมากที่สุด ซึ่งมีรางวัลปรบมือ และถ้วยแก้ว

**คำถามที่ 1** “หากท่านขอพรได้ 1 ประการ ท่านจะขอพรอะไร ? และเพื่ออะไร ?” ผู้ตอบ **คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์** : ผู้พูดจะขอให้ประเทศไทยรู้จัก สามัคคี ไม่ทะเลาะกัน และช่วยกันพัฒนาชาติให้เลื่องลือสมกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ เพื่อชาติของเราที่เรารักที่สุด โดยส่วนตัวแม้ผู้พูดอยากขอให้ตนเองแข็งแรงมีอายุยืนยาว แต่คิดว่าตัวเราเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะต้องจากไปเมื่อถึงเวลา จึงจะขอพรนี้ให้กับประเทศชาติ ถึงแม้คำขอนี้จะเป็นไปได้อย่างไร แต่ก็เชื่อว่า “อยุธยาไม่สิ้นคนดี” ที่จะมีผู้มาพัฒนาประเทศเรา ทำให้คนไทยชาติรักและสามัคคีกันได้ ให้ชาติไทยอยู่ยั่งยืนตลอดไป

**คำถามที่ 2** “จากข่าวความรุนแรงของเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ท่านคิดว่าจะเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมเหล่านั้นหรือไม่ ?” ผู้ตอบ **คุณทิพย์กานดา คັນธวงค์** : ชาวที่กำลังปรากฏอยู่ช่วงนี้คิดว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังจากช่องว่างของกฎหมาย ม.112 มาจากจ้วงต่อผู้ที่เป็นที่รักของคนไทย และคิดว่าการลอกเลียนแบบมีแน่นอน เด็กไทยที่เป็นผ้าขาวถูกเติมสีเข้าไปจนผ้านั้นซักอย่างไรก็ไม่สวยแล้ว เพราะกฎหมายทำอะไรไม่ได้ ในขณะที่เดียวกันกฎหมายก็ทำเป็นมองไม่เห็น แต่เชื่อว่ากฎหมายแห่งกรรมตามได้ถูกต้องแน่นอน และคิดว่ายังมีเด็กไทยที่ดี ๆ อยู่อีกมากเช่นเดียวกัน

**คำถามที่ 3** “ท่านคิดว่าการประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาเสพติดจะเกิดปัญหาต่อสังคมหรือไม่ ? และถ้าเกิดปัญหา จะเกิดปัญหาด้านใด ?” ผู้ตอบ **รศ. ดร.นนท์ เสถียรศักดิ์พงศ์** : ผู้พูดคิดว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งไม่ดีหรือพลังงานด้านลบล้วนทำให้เกิดปัญหา ไม่ว่าจะกฎกระทรวงจะกำหนดว่าครอบครองยาเสพติดอย่างน้อยเท่าไรก็ตามเมื่อเริ่มต้นไม่ดี กลางทางและปลายทางก็ย่อมไม่ดี สิ่งที่เราควรทำคือการคิดดี ทำดี เพื่อนำเราไปสู่สิ่งที่ดี พร้อมยกตัวอย่างสิ่งดี ๆ ที่ได้รับเมื่อตั้งใจจะไปซื้อสินค้าช่วยชุมชน เหตุที่ดียอมนำมาซึ่งผลที่ดีในชีวิต

**คำถามที่ 4** “ท่านคิดว่าตัวท่านมีจุดดีหรือจุดเด่น และจุดที่ควรปรับปรุงอะไรบ้าง ?” ผู้ตอบ **คุณดวงแข แซ่ตั้ง** : ทุกคนต่างมีจุดดีและจุดด้อย สำหรับผู้พูดเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการพูดและเรียนมาน้อย และดำเนินชีวิตที่ต้องทำหลากหลายอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว พร้อมสนับสนุนน้องทั้ง 3 คน ให้ได้รับการศึกษาระดับสูงและประสบความสำเร็จทุกคน แม้ชีวิตคู่ของตนเองจะล้มเหลว จึงคิดว่าตนเองมีจุดดีคือความเข้มแข็ง ส่วนจุดด้อยคือการพูด จึงมาที่สโมสรฯแห่งนี้เพื่อพัฒนาตนเอง

★ **ผู้ประเมินฝึกการพูดแบบฉับพลัน** โดย **อ.ดารณี คงมั่น** : ชื่นชมประธานฝึกการพูดแบบฉับพลันมีความมั่นใจ การแต่งกายดีมาก มีความสับสนเรื่องกติกาเวลาของผู้ตอบเล็กน้อย ทุกคำถามชัดเจน ชวนคิด น่าตอบ และมีคุณค่าสำหรับทุกคน สำหรับผู้ตอบคำถามทุกท่านมีบุคลิกที่ดี และตอบคำถามตามมุมมองของตนเองที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟัง แม้ว่าจะมีผู้ตอบบางท่านมีความกังวล ผู้ประเมินฯได้ให้กำลังใจในนามของสมาชิกสโมสรฯ ชื่นชมถึงความเป็นนักสู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็งของผู้ตอบทำให้ฟ้าพันอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตมาจนถึงปัจจุบัน และผู้พูดได้มอบบทกลอนที่ประพันธ์ขึ้นให้ด้วย  
“คืนค่ำยามมืดไม่มีตสนิท ยังมีดาวดวงนิลส่องแสง พายุโหมลมร้ายว่าร้ายแรง ยังมีคนแกร่งคนกล้ายืนท่าทาย”

★ **5 นาที มีสาระดี ๆ มาฝาก** เรื่อง “Lunar New Year” โดย **รศ. ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์** : ไม่เฉพาะแต่ประเทศจีนเท่านั้นที่กำหนดวันเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติ ยังมีประเทศอื่น ๆ เช่น เกาหลี ไต้หวัน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ซึ่งตรงกับวันตรุษจีน จึงมีผู้กล่าวว่า ไม่ยากให้เรียก Chinese New Year แต่ควรเป็น Lunar New Year มีการนับการเปลี่ยนของเดือนปีโดยอาศัยดวงจันทร์เป็นหลัก ดวงจันทร์หมุนรอบโลก 12 รอบใน 1 ปี ทำให้มี 12 เดือน และดวงจันทร์หมุนรอบโลก 1 รอบใช้เวลา 29.5 วัน ความสำคัญของ “Lunar New Year” คือวันที่สิ้นสุดฤดูหนาว เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ที่เริ่มต้นการหว่านพืชพันธุ์ธัญญาหาร มีการเซ่นไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ ขอให้พืชพันธุ์นั้นงอกงาม มีกินมีใช้ตลอดทั้งปี จึงเป็นที่มาของวันขึ้นปีใหม่ ประเทศเกาหลีเรียกว่า เทศกาลชอลลัล ประชาชนจะเดินทางกลับบ้านเกิดตนเองเพื่อกราบไหว้บรรพบุรุษและรับประทานอาหารร่วมกัน มีถุงเงินสีแดง เรียกว่า เซแบตตัน หรือเงินปีใหม่ เหมือนอั่งเปาของชาวจีนที่มอบให้ทั้งแก่ผู้ที่มีอายุมากกว่าและน้อยกว่า ของที่เซ่นไหว้ล้วนมีความหมายที่เป็นมงคล แต่ไม่ว่าเทศกาลปีใหม่ของแต่ละประเทศจะเป็นอย่างไร คนในครอบครัวและคนรอบข้างล้วนมีความสำคัญ

★ **3 นาที แห่งความherrรณำพาความสุข** เรื่อง “ขอกราบเท้าเธอสักครั้ง” โดย **คุณทิพย์กานดา คັນธวงค์** : สามีภรรยาคนหนึ่งไปเดินเที่ยวงานตรุษจีนแถวถนนช่างม่อย ก็ถกเถียงกันเรื่องภรรยาอยากเดินเที่ยวต่อแต่สามีอยากกลับบ้านแล้ว จนกระทั่งสามีบอกว่า “เนี่ย..จะมีงานสงกรานต์อยู่ เขาจัดเป็นเดือนเลย เธอก็อม ๆ ชีวิตเธอจะได้เที่ยวสงกรานต์ด้วยกัน” ภรรยาบอก “อีกตั้งสองเดือนถึงจะสงกรานต์ แล้วถ้าเกิดฉันตายไปก่อน ฉันก็ไม่ได้เที่ยวสิ แล้วเธอจะทำยังไง” สามีตอบ “ ถ้าเธอตาย ฉันจะไปบวชที่วัดอุโมงค์ ฉันจะปฏิบัติธรรมอยู่ในอุโมงค์ที่นั่น 1 พรรษาเป็นอย่างน้อย” ภรรยาได้ยินคิดตามไม่ทัน “เธอ..เธอคิดถึงเรื่องบวช เรื่องวัด แล้วจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้ฉันตั้งพรรษา ฉันอยากจะกราบเท้าเธอเดี๋ยวนี้เลย...” ฝ่ายสามีตอบ “ฉันบ่นไว้...!!!”

★ **ปฏิคมแนะนำผู้มาเยือน** โดย **คุณหอม อาณาจักรทองคำ** : วันนี้ไม่มีผู้มาเยือนสโมสรฯ

พักการประชุม ดื่มน้ำ ชา กาแฟ พูดคุยตามอัธยาศัย (15 นาที) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารว่างทุกท่าน

★ รายการฝึกการพูดแบบเตรียมตัว – มีผู้ฝึกชั้นบท 2 ท่าน

♡ บทที่ 2 การพูดอย่างจริงจังและจริงใจ เรื่อง “หลอกให้รัก หลอกให้ลงทุน : Romance Scam” โดย **คุณอัมภวรรณ ใจเปีย** : ผู้พูดเปิดรับเพื่อนใหม่ทางเฟซบุ๊กที่ภาพเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีและประเมินเบื้องต้นแล้วดูน่าเชื่อถือ จนได้ติดต่อกันผ่านไลน์ ชายหนุ่มได้ชักชวนลงทุนโดยการซื้อขายและแลกเปลี่ยนเงินตราในรูปแบบเหรียญ ซึ่งผู้พูดสนใจและกำลังศึกษาอยู่ จากนั้นแนะนำให้ลงแอปพลิเคชัน สมัครสมาชิกพร้อมสอนวิธีการผ่านไลน์ และให้ฝากเงินเข้าในบัญชีดังกล่าว 35,000 บาท เมื่อฝากแล้วจะให้ซื้อเหรียญเพื่อการลงทุนโดยชายหนุ่มเป็นผู้ดำเนินการ ผู้พูดเริ่มสงสัยในวิธีการจึงหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตและคิดว่าน่าจะถูกรomance scammer หลอกแล้ว จึงทำที่จะลงทุนเพิ่มหากที่ลงทุนไปแล้วได้กำไร เป็นจริงอย่างที่คาดเพราะได้กำไรและชายหนุ่มแนะนำให้ถอนออกมาเฉพาะส่วนที่กำไรเพื่อให้ลงทุนเพิ่ม แต่ผู้พูดถอนออกมาหมดทั้งต้นทุนและกำไรโดยที่ชายหนุ่มไม่ทันได้รู้ตัว ได้เงินทั้งหมด 42,433 บาท เกมสนี้ผู้พูดชนะ **ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาการณ์**

♡ บทที่ 6 การพูดให้เข้าใจความหมายอย่างชัดเจน เรื่อง “หยุดเลี้ยงลิงในสมองของคุณ” โดย **คุณธันว์รัตน์ มณีพรรณ** : ผู้พูดกล่าวถึง เจนนีเฟอร์ เซนนอน นักจิตบำบัดที่เขียนไว้ว่าคนที่มีความวิตกกังวลสูง เครียดและย้ำคิดย้ำทำเปรียบเป็นคนที่มีลิงในสมอง มนุษย์มีสมองส่วนที่เรียกว่า อะมิกดาลา (Amygdalae) คอยตรวจรับสิ่งที่จะเกิดอันตรายต่อตนและหาวิธีรับมือเพื่อให้อยู่รอดได้ ผู้ที่มีลิงในสมอง ได้แก่ 1) ผู้ที่จะทำอะไรต้องมั่นใจเต็มที่เสียก่อน 2) ผู้นิยมความสมบูรณ์แบบ มักผลัดวันประกันพรุ่งเพราะทนกับคำตำหนิไม่ได้ และ 3) ผู้ที่มีความรับผิดชอบมากเกินไปเกินความสามารถของตนเอง เมื่อเรามีความกังวลมากเกินไปจึงเหมือนมีลิงในสมอง ทำให้เราประเมินสิ่งที่คุกคามไว้สูงแต่ประเมินตนเองต่ำในการรับมือ เมื่อมีความวิตกกังวลจึงอยากหลีกเลี่ยง ไม่อยากเผชิญกับสิ่งที่คุกคามนั้น เปรียบเหมือนการให้อาหารแก่ลิงในสมองของเรา ทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เราหยุดให้อาหารแก่ลิงโดยการที่เราตระหนักรู้ตัว ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้และไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบที่สุด เท่านั้นเราก็ไม่มีลิงในสมองของเราอีกต่อไป เราไม่สามารถจะทำอะไรให้ทุกคนชอบเราได้ตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นเราจะไม่ได้ใช้ชีวิตของเราเลย **ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย อ.เสนห์ คำวินิจ**

★ เล่าสู่กันฟัง เรื่อง “การกระทำผิดและการลงโทษ” โดย **คุณสุกัญญา เนียมลาภเนื่อง** : คติชาตกรรมที่มีมูลเหตุจากเรื่องชู้สาวและนำศพไปทิ้งข้างมอเตอร์เวย์ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในช่วงนี้ มีข้อมูลเพิ่มเติมรายวัน ทำให้ต้องติดตามว่าการตัดสินคดีจะเป็นอย่างไร ผู้พูดคิดว่ากฎหมายของไทยในอดีตที่ผ่านมาล้วนถูกแก้ไขด้วยเหตุของเรื่องชู้สาวโดยในสมัยต้นรัชกาลที่ 1 ทรงเรียกกฎหมายเก่าว่าเป็นกฎหมายวิปลาส หลังมีการฎีกาในคดีชู้สาวว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย พระองค์ทรงศึกษากฎหมายเดิมและมีพระบัญชาให้ชำระกฎหมายใหม่ จึงมีกฎหมายตราสามดวงเกิดขึ้นจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดคดีเกี่ยวกับชู้สาวขึ้นอีกและเกี่ยวข้องกับชาวอเมริกันด้วย ทำให้กฎหมายไทยถูกกล่าวถึงว่าไม่ทันสมัย จึงทรงโปรดให้ปรับปรุงกฎหมายไทยให้เหมาะสมและทันสมัยโดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เป็นองค์ประธาน เป็นกฎหมายที่เป็นกฎหมายดีกาสังคมและมีความศักดิ์สิทธิ์ แต่ในปัจจุบันผู้พูดรู้สึกว่าการความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไทยถูกสั่นคลอนไปมากเมื่อเทียบเคียงการตัดสิน คดีที่คล้ายกันกับคดีที่เกิดในต่างประเทศ ผู้พูดเพิ่มเติมอีกว่า ในหนังสือกฎหมายระบุงการกระทำผิดมี 2 อย่าง คือ 1) Malum in se\* และ 2) Malum prohibita\*\*

(หมายเหตุ \* หมายถึง ความผิดในตัวเอง \*\* หมายถึง ความผิดอันเนื่องมาจากกฎหมายบัญญัติ จาก **กฤษณ์เพชร โสภณวัตร** คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : [WWW.law.cmu.ac.th](http://WWW.law.cmu.ac.th))

★ ผู้ประเมินทั่วไป โดย อ.ภาณุพงศ์ ไชยวรรณ : วันนี้มีผู้ฝึกพูดชั้นบท 2 ท่าน สำหรับผู้พูดบทที่ 6 มีการเตรียมตัวมาดี แต่งกายดี มีการอุปมาอุปไมยตั้งแต่ชื่อเรื่อง โครงสร้างการพูดครบ การเล่าเรื่องราวตื่นเต้นและเรียบเรียงดี มีการใช้ทักษะ บทที่ 1 – 5 และสรุปจบได้ดี แนะนำเพิ่มเติมใช้ภาษากายให้เหมาะสม ไม่มากเกินไป ผู้พูดบทที่ 2 ภาพรวมการพูด ทำได้ดี เนื้อเรื่องน่าสนใจ สามารถดำเนินเรื่องแบบมีโครงสร้างได้ดี สรุปจบชัดเจน แนะนำเพิ่มเติม การเปิดฉากหรือคำนำ หากเป็นคำถามจะทำให้ผู้ฟังสนใจมากยิ่งขึ้น นายกสโมสราเป็นตัวอย่งที่ดีมากในการเปิดประชุมตรงเวลา ชื่นชมผู้ทำหน้าที่พิธีกรทุกครั้งในการทำหน้าที่ในการประชุม และชื่นชมประธานฝึกการพูดแบบฉับพลันในการทำหน้าที่เช่นเดียวกัน ผู้พูด 5 นาที มีสาระฯ เป็นผู้ที่ทันสมัยและค้นคว้าเรื่องดี ๆ มาฝากสมาชิกฯเสมอ ผู้พูด 3 นาที ھرรษาฯ เล่าเรื่องได้หักมุม ทำให้ผู้ฟังหัวเราะได้ ผู้พูดรายการเล่าสู่กันฟัง นำเรื่องการกระทำผิดและการลงโทษตามกฎหมายของไทยมาฝากสมาชิก แนะนำเพิ่มเติม หากมีการเชื่อมโยงพัฒนาการกฎหมายไทยตั้งแต่เดิมจนมาถึงปัจจุบันที่ใช้ระบบของนานาชาติแบบกระทรวงทบวงกรมมาบริหารประเทศ จะทำให้ผู้ฟังได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น

★ ผู้รายงานการใช้ภาษา โดย รศ.ทัศนาศลัตยะนันท์ : การใช้ภาษาเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงเพราะเราต้องสื่อสารกับคนทั่วไป ในวันนี้จะกล่าวถึงภาษาพูด มีการใช้คำไม่เหมาะสม เช่น ถูกเชิญ - เป็นความหมายเชิงลบ (ควรเป็น..ได้รับเชิญ) การใช้คำไม่ถูกต้อง เช่น การพูดเฉียบพลัน (ต้องเป็น..การพูดฉับพลัน) ไม่ใช่คำว่า “ก่อนอื่น” หลังการพูดเรื่องอื่น ๆ แล้ว การใช้คำศัพท์เฉพาะควรอธิบายเพิ่ม เช่น อะมิตะลา Malum in se เป็นต้น มีการใช้สำนวนภาษา ภาษิต คำคม เช่น “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี” “สอนหนังสือสังฆราช” รวมถึงบทกลอนที่ประพันธ์โดย อ.ดารณี คงมัน เป็นต้น ผู้พูดยังได้เพิ่มเติมความคิดเห็นการใช้คำว่า “อวยพร” น่าจะใช้เมื่อผู้ใหญ่อวยพรให้แก่ผู้น้อย และสำหรับผู้น้อยใช้คำว่า ขอพร จากผู้ใหญ่

★ ผลฝึกการพูดประจำสัปดาห์

♡ ผู้ตอบคำถามฉับพลันดีเด่น : รางวัลปรบมือ พร้อมรับ POPULAR VOTE CARD : คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์

♡ ผู้ฝึกการพูดแบบเตรียมตัว

บทที่	ผู้ฝึกพูด	ผลการฝึก	หมายเหตุ
2	คุณอัมภวรรณ ใจเปี้ย	ผ่าน	รางวัลปรบมือ
6	คุณธันวรัตน์ มณีพรรณ	ผ่าน	-

♡ ผู้ประเมินเฉพาะตัวดีเด่น : ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาการณ์

★ ผู้รายงานคำพุ่มเพ็ญ โดย คุณดรุณี วงศ์รัตนธรรม

★ ผู้รายงานการใช้เวลา โดย คุณดรุณี วงศ์รัตนธรรม

★ ข้อคิดคำคมประจำสัปดาห์นี้ : “不要等待机会 而要创造机会”

Bùyào děngdài jīhuì ér yào chuàngzào jīhuì :

อย่ารอคอยโอกาส แต่จงสร้างโอกาส

★ ปิดประชุม เวลา 17.34 น.

★ เรียบเรียง / รายงาน โดย คุณนิตยา ว่องกลกิจศิลป์

\*\*\*\*\*ขอขอบคุณผู้ทำหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกๆท่าน\*\*\*\*\*

## ข่าวและประชาสัมพันธ์

### ★ คุณศศิวิมล ศรีถาวร แจ้งกิจกรรมของสโมสรฯ ดังนี้

- วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 อบรมเชิงปฏิบัติการณ์หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการพูดและบุคลิกภาพเพื่อชนะใจคน สำหรับเยาวชน” รุ่นที่ 2 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมต้นจำนวน 65 คน โรงเรียนมัธยมป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เชิญสมาชิกฯผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้
- วันที่ 2 - 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 สโมสรฯจะไปร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมฝึกการพูดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก มีรถเดินทางเพียงพอสำหรับสมาชิกผู้สนใจร่วมงาน

### ★ ขอเชิญชวนมิตร คิษย์ ครู และกัลยาณมิตรทุกท่านเข้าไป กด Like กดแชร์ กดติดตามข่าวสาร รูปภาพและ

กิจกรรมของสโมสรฯได้ทางเพจเฟซบุ๊ก [www.facebook.com/lannapublicspeakingclub](http://www.facebook.com/lannapublicspeakingclub)

และเข้าเยี่ยมชมติดตามข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ และรายการฝึกการพูดประจำสัปดาห์ ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

ของสโมสรฯ <http://lannathaispeakingclub.com>